

Kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng Công ty Khánh Việt, mở ra chặng đường phát triển mới

16:50 05/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 4/10, Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (4/10/1983 - 4/10/2023), ôn lại hành trình xây dựng và phát triển của đơn vị.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh... cùng các đối tác của Khatoco trong nước và quốc tế; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Khatoco qua các thời kỳ và hơn 800 cán bộ, công nhân viên đại diện cho hơn 3.600 người lao động tổ hợp công ty mẹ, công ty con Tổng Công ty Khánh Việt.



Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BKH.

Tổng Công ty Khánh Việt được thành lập ngày 04/10/1983 với tiền thân là Công ty Chuyên doanh

thuốc lá Phú Khánh, trong thời điểm đất nước còn gặp nhiều khó khăn do chiến tranh tàn phá. Trước nhiều khó khăn, thách thức, đội ngũ lãnh đạo và nhân viên từ những ngày đầu cho đến thế hệ sau luôn giữ vững niềm tin để đi trên con đường đã vạch, từ đó đưa Khatoco ngày một phát triển vươn lên, với những giai đoạn tăng trưởng thần tốc. Công ty được phong tặng danh hiệu là đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, nhiều năm liền nằm trong nhóm những doanh nghiệp lớn của cả nước.

Năm 2023, tổng tài sản của Khatoco ước tính đạt 5.980 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 2.440 tỷ đồng; doanh thu hợp nhất đạt 8.200 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng; tổng số nộp ngân sách cả nước đạt 3.600 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 50 triệu USD...



Ông Phan Quang Huy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khánh Việt phát biểu khai mạc buổi lễ_Ảnh: BKH.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân biểu dương những thành quả mà tập thể Tổng Công ty Khánh Việt đã đạt được trong hành trình 40 năm xây dựng và phát triển, đồng thời ghi nhận quá trình lao động sáng tạo đầy tâm huyết, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ ban lãnh đạo và người lao động. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Tổng công ty Khánh Việt tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới,

giữ vững đoàn kết nội bộ, xây dựng, phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả. Ông Nguyễn Tấn Tuấn cho biết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ luôn hỗ trợ, tạo điều kiện cho Khatoco trong chặng đường phát triển tiếp theo.



Ông Lê Tiến Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BKH.

Ông Lê Tiến Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty, cho biết toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên qua các thế hệ đã cùng đồng tâm, không ngừng nỗ lực cố gắng để vượt qua những khó khăn, thiếu thốn, bất cập, bằng sự đoàn kết - nghị lực - niềm tin. “Với bề dày truyền thống 40 năm của một đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, chắc chắn rằng Khatoco sẽ vững bước đồng hành phát triển cùng nhân dân tỉnh nhà và đồng bào cả nước”.

Mục tiêu chiến lược của Khatoco trong quá trình tái cơ cấu hiện nay là đầu tư phát triển chiều sâu ngành công nghiệp thuốc lá - ngành kinh doanh cốt lõi, chủ lực của doanh nghiệp; sắp xếp, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp may - thời trang và chăn nuôi - thuộc da là những ngành kinh doanh truyền thống của đơn vị; cơ cấu lại tỷ lệ góp vốn phù hợp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngành dịch vụ du lịch phát triển vì đây là ngành có thế mạnh,

phù hợp với chiến lược phát triển của tỉnh.





Ông Nguyễn Tấn Tuân trao huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 đơn vị: Văn phòng Tổng Công ty Khánh Việt, Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco_Ảnh: BKH.

Cũng nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Tuân đã trao huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 đơn vị: Văn phòng Tổng Công ty Khánh Việt, Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco; 6 tập thể và 10 cá nhân thuộc Khatoco đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổng Công ty Khánh Việt” cho 11 đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Khatoco.



Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng quà lưu niệm cho tập thể Tổng Công ty Khánh Việt_Ảnh: BKH.

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 10 năm 2023

AWARDING CERTIFICATES OF MERIT

FROM THE CHAIRMAN OF KHANH HOA PROVINCE PEOPLE'S COMMITTEE
TO THE OUTSTANDING COLLECTIVES AND INDIVIDUALS OF KHANH VIET CORPORATION



Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: BKH.

Trước đó, Tổng công ty Khánh Việt đã long trọng tổ chức lễ tri ân người lao động Khatoco, với sự hiện diện của 1.100 người lao động, đại diện cho 3.600 lao động đang làm việc trong các đơn vị khác nhau thuộc 9 chuyên ngành của Khatoco. Tại đây, đơn vị đã trao tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổng Công ty Khánh Việt” cho những cá nhân có thời gian cống hiến lâu dài và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đơn vị, với 3 cá nhân được trao huy hiệu 40 năm, 6 cá nhân được trao huy hiệu 35 năm, 19 cá nhân được trao huy hiệu 30 năm.

Thanh Bình

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/ky-niem-40-nam-thanh-lap-tong-cong-ty-khanh-viet-mo-ra-chang-duong-phat-trien-moi>